



ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานรังสีรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	
๑	๑๐๐๒	นายปวริศ	พจนปรีชา
๒	๑๐๐๑	นางสาวอัมรินทร์ชญา	คันธรัตน์ฐากร

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ รายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิกและในอายุบัญชีถ้ามีกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ - ๒ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดำรงนिरาดูร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศุภกร พิทักษ์การกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขามะเร็งวิทยานรีเวช
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ปลัดรักษาการแทนอธิบดีกรมการแพทย์